



แถลงการณ์ร่วม
การประชุมผู้นำชาวพุทธแห่งโลก
เนื่องในการรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

การรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ปี ๒๕๔๗

เราผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำชาวพุทธแห่งโลก เนื่องในการรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล จากประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า เนปาล สิงคโปร์ ศรีลังกา และประเทศไทย ที่มาประชุมกัน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

รับทราบว่ วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันสำคัญสากล โดยถือเป็นการรับรองของสำนักงานใหญ่และที่ทำการองค์การสหประชาชาติ สอดคล้องกับรัฐบาล และความคิดริเริ่มของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย ในการฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๔๗ ทั้งที่มหานครนิวยอร์กและกรุงเทพฯ

ตระหนักว่า วันเพ็ญเดือน ๖ แต่ละปี เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ที่จะรำลึกถึงการประสูติ การตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น พุทธศาสนิกชนอาจจะปฏิบัติตามพระมหากษัตริย์คุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

พิจารณาเห็นว่า การที่สำนักงานใหญ่และที่ทำการองค์การสหประชาชาติรับรองให้มีความสำคัญแก่วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ถือว่าเป็นการยกย่องพระพุทธศาสนาอันเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในการพัฒนาจิตใจของมวลมนุษยชาติ ตลอดระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปีที่ผ่านมา และสืบ

ต่อไปในอนาคต ดังนั้น พระพุทธศาสนาจะต้องได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ดำรงอยู่ตลอดไป

จึงมีมติให้สำนักงานใหญ่และที่ทำการองค์การสหประชาชาติจัดให้มีการรำลึกถึงวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบที่ทำการองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะผู้แทนถาวร โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อองค์การสหประชาชาติ

ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพประสานงานกับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาให้มาร่วมกันฉลองวันวิสาขบูชา ทั้งที่สำนักงานใหญ่มหานครนิวยอร์ก และที่ทำการองค์การสหประชาชาติในภูมิภาค

เพราะฉะนั้น เราจึงตกลงตามนัยหนังสือนี้ ดังต่อไปนี้

๑. เราจะพยายามปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ศาสนวัตถุ และปูชนียสถานทั่วโลก
๒. เราจะพยายามให้คำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า เข้าไปถึงจิตใจของชาวโลก ด้วยการศึกษและการปฏิบัติ แล้วช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓. เราจะพยายามส่งเสริมสันติภาพ ความสามัคคี และความเข้าใจกัน ในระหว่างชาวโลก โดยอาศัยพระพุทธศาสนา
๔. เราจะพยายามให้ความร่วมมือและฉลองวันวิสาขบูชาระดับสากล ณ สำนักงานใหญ่และที่ทำการองค์การสหประชาชาติในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติเอ็สเค้ปในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
